



Taimuihong

Mang lại kết quả tốt trong các trường hợp viêm xoang mạn tính

 Difficulté Facile

 Durée 12 mois

 Catégories Bien-être & Santé

 Coût 0 USD (\$)

Sommaire

Introduction

Étape 1 -

Commentaires

Introduction

Phẫu thuật nội soi mũi xoang là phương pháp điều trị các bệnh lý mũi xoang ít xâm lấn, hiệu quả, giúp người bệnh phục hồi tốt nhất hiện nay. Nếu bạn đang gặp vấn đề về xoang mũi và cần nội soi, liên hệ ngay phòng khám Tai Mũi Họng Quang Hiến để được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ ngay nhé!

Phẫu thuật nội soi mũi xoang là gì?

Mổ nội soi xoang mũi là phương pháp xâm lấn tối thiểu được chỉ định để điều trị viêm xoang mạn tính, khối u tuyến yên, bệnh lý nền sọ, khối u xoang và các biến chứng của viêm mũi xoang cấp tính trong nhiều bệnh lý khác.

Phẫu thuật nội soi mũi xoang giúp cung cấp cho phẫu thuật viên các hình ảnh trước khi phẫu thuật. Hệ thống hình ảnh trong phẫu thuật dưới sự hướng dẫn của CT scan giúp đạt được sự tiếp cận các xoang toàn diện và kỹ lưỡng hơn. Từ đó, bác sĩ có thể hình dung rõ hơn về ranh giới khối u để có cách tiếp cận an toàn và giảm nguy cơ biến chứng.

Kỹ thuật này từng bước tiếp cận tất cả các xoang mang lại kết quả tốt trong các trường hợp viêm xoang mạn tính. Ngoài ra, nội soi cũng là cách tiếp cận rộng rãi và an toàn trong việc giải quyết các cấu trúc ngoài xoang.

Khái niệm đằng sau phẫu thuật xoang bắt nguồn từ các nghiên cứu của Messerklinger về sự thanh thải chất nhầy và vai trò của nó trong cơ chế bệnh sinh của viêm xoang.

Mục tiêu của phẫu thuật xoang nội soi chức năng trong điều trị viêm xoang là mở rộng lỗ xoang, phục hồi khả năng thông khí đầy đủ của xoang, cải thiện vận chuyển chất nhầy và đưa ra một biện pháp tốt hơn cho các liệu pháp điều trị tại chỗ.

Cần tiến hành nội soi xoang mũi khi nào?

Người bệnh nên thực hiện thăm khám để nhận chỉ định nội soi từ bác sĩ chuyên khoa, sau khi nhận thấy một vài dấu hiệu phổ biến như:

Cảm giác đau tức vùng mặt, trán, gò má.

Chảy dịch mũi: Dịch đặc, màu vàng hoặc xanh, có mùi hôi.

Nghẹt mũi: Khó thở qua mũi kéo dài trên 1-2 tuần.

Đau đầu: Đau âm ỉ hoặc dữ dội, tăng khi cúi người.

Mất, hoặc suy giảm khứu giác.

Đơn vị hỗ trợ khám tai mũi họng uy tín Đà Nẵng

Nếu bạn gặp phải những triệu chứng khó chịu liên quan đến viêm xoang, bạn nên liên hệ đến các cơ sở y tế uy tín để nhận hướng dẫn sớm nhất.

Tại Đà Nẵng, bạn có thể đến trực tiếp phòng khám Quang Hiến tại: K27/2 Nguyễn Thành Hân - TP. Đà Nẵng. Hoặc liên hệ qua hotline, zalo bên dưới để nhận hỗ trợ sớm nhất từ bác sĩ.

Để không tự ý điều trị tai mũi họng không kháng sinh một cách phản khoa học và sai bệnh lý, phòng khám Quang Hiến là một trong những phòng khám tai mũi họng Đà Nẵng uy tín, là nơi bạn có thể được khám và tư vấn phương pháp nội soi thanh quản, nội soi viêm tai... một cách hiệu quả.

Đây là một quy tụ các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng với hơn 10 năm kinh nghiệm trong điều trị bệnh lý tai mũi họng.

Đội ngũ bác sĩ luôn cập nhật những kiến thức y khoa mới nhất để đưa ra các phác đồ điều trị phù hợp và hiệu quả nhất cho bệnh nhân.

Thông tin liên hệ

Mọi quan tâm cần tư vấn và hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi :

PHÒNG KHÁM QUANG HIẾN

Địa chỉ : K27/2 Nguyễn Thành Hân - TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0854451451 - 0904773546

Website : taimuihongdanang.com

Tags: **lưu ý khi nội soi tai mũi họng**

Matériaux

Outils

Étape 1 -
